



ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy

■ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Hiệp hội các trường đại học Italy



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Sáng ngày 22/10 (giờ Italy), đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình với Hiệp hội các trường đại học Italy. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Dương Hải Hưng; ông Alberto Ortolani, Tổng thư ký Hiệp hội các trường đại học Italy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã kết nối giúp đoàn công tác của tỉnh Thái Bình triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc

tiến thương mại tại Italy. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển của Thái Bình, nhất là mong muốn thu hút vốn đầu tư FDI để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ Dương Hải Hưng cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thái Bình trong thu hút các nhà đầu tư Italy; đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Thái Bình như nông sản, thủy sản, hàng may mặc, gốm sứ, hàng thủ công mỹ nghệ... sang thị trường Italy nói riêng, châu Âu nói chung.

Đại sứ Dương Hải Hưng cho biết, năm 2023 chúng ta kỷ niệm 50 năm

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy nên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy sẽ thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch... giữa hai nước. Thông tin với đoàn về tình hình hợp tác giữa hai nước, về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm của người dân Italy đối với Việt Nam, Đại sứ chúc mừng tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công hội thảo hợp tác kinh tế Thái Bình - vùng Toscana, Italy, bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp của vùng đến khảo sát tại Thái Bình trong thời gian tới.

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC QUẢN

Tuyên truyền tìm hiểu kiến thức về môi trường cho cán bộ, đảng viên, thanh niên

Sáng ngày 23/10, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức về môi trường năm 2022.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với sự tồn tại của trái đất, sự sống của con người và những tác hại của ô nhiễm môi trường hiện nay. Qua đó mong muốn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên quan tâm hơn nữa về tính cấp bách của vấn đề ô nhiễm môi trường, đặt mục tiêu bảo vệ môi trường cao hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái. Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ môi trường với các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng cơ quan, trường học, đơn vị văn hóa, xanh -

sạch - đẹp. Phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; trong đó, các trường học cần đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ môi trường.

Tại chương trình, các đại biểu, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tham gia sôi nổi tìm hiểu kiến thức về môi trường. Đây là cơ hội để mọi người cùng trải nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

THU THỦY



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình trả lời câu hỏi tại chương trình.

TIỀN HẢI Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 60 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ trong huyện.

Trong 5 ngày (21 - 25/10), các học viên được truyền đạt 5 bài nhận thức về Đảng và một số chuyên đề; nghe tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước.

Lớp bồi dưỡng là đợt sinh hoạt chính trị để những quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính

trị, đạo đức cách mạng; tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức, nỗ lực trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGUYỄN HƯỜNG
(Đài TTTH Tiền Hải)

Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Tại Trường Tiểu học Lê Danh Phương (thị trấn Hưng Hà), hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho giáo viên tiểu học năm học 2022 - 2023 đã diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả cao.

Tham dự hội giảng có 52 thầy cô giáo đến từ các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện, giảng dạy ở 6 phân môn: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Hát nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục thể chất. Đây đều là các thầy cô giáo có kinh nghiệm giảng dạy tốt, đã nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Mỗi thầy cô giáo tham dự hội giảng đã thực hành một tiết dạy trên lớp, sau đó trình bày sáng kiến, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy để ban giám khảo đánh giá bằng điểm số.

Do có sự chuẩn bị chu đáo cùng nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Lê Danh Phương, 52/52 thầy cô giáo đều đạt điểm cao. Qua hội giảng lần này, các sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy sẽ được đưa ra để giáo viên toàn huyện học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

KUẤN SINH
(Hưng Hà)

Hội thi cô giáo tài năng, duyên dáng huyện Vũ Thư



Triển lãm đồ dùng dạy học do cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn huyện sáng tạo tự chế.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng" dành cho giáo viên bậc học mầm non.

Hội thi thu hút 6 đội tuyển, đại diện cho 6 cụm trường mầm non trong huyện. Mỗi đội tham gia 3 nội dung: chào hỏi; tài năng; duyên dáng. Các đội tuyển

đều chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung thi, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng, qua đó thể hiện sự thông minh, khéo léo, duyên dáng, tình cảm yêu nghề mến trẻ của các cô giáo mầm non.

Hội thi tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng đồng thời tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự duyên dáng, là sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần giúp giáo viên mầm non thêm gắn bó, yêu nghề.

Tại hội thi còn diễn ra triển lãm đồ dùng dạy học do cán bộ, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện sáng tạo tự chế.

QUỲNH LƯU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Xây dựng đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

(Xem trang 3)

